

แผนพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558

องค์ประกอบ	ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2557	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล	เบอร์โทรติดต่อ
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน	1. พัฒนาอาจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น	1. จัดทำ/เผยแพร่แนวปฏิบัติของกระบวนการขอตำแหน่งวิชาการในเว็บไซต์คณะ เพื่อให้บุคลากรมีความชัดเจน โดยสามารถลกรอบกระบวนการภายในคณะให้แล้วเสร็จภายใน 7.5 สัปดาห์ 2. จัดให้มีระบบติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 3. จัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพิ่มขึ้น เช่น ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์จัดสิทธิบัตร เป็นต้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายบริหาร, รอง คณบดีฝ่ายวิจัย	งานวิชาการ (คุณยุภาวดี โคษา)	1-8435
ข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)	2. การเขียน SAR ควรมีรายละเอียดที่สามารถแสดงผลการดำเนินการรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงต้องตรวจสอบได้ตรงกับที่อ้างอิงใน SAR	1. ปรับปรุงการเขียนรายงานให้กระชับและแสดงถึงผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพและปริมาณให้ชัดเจน 2. ใช้เครื่องมือทาง IT สำหรับสร้างลิงค์ไปยังหลักฐานอ้างอิง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบ 3. จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลหลักฐาน พร้อมทั้งลิสต์รายการหลักฐานที่ควรมี โดยเฉพาะข้อมูลการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ proceedings	รองคณบดีฝ่ายประกัน คุณภาพการศึกษา และ วิเทศสัมพันธ์	งานประกันคุณภาพ การศึกษา (คุณชลรดา สารทสมย์)	1-8419
1 การผลิตบัณฑิต	<p>○1. ควรพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการมากขึ้น</p> <p>W1. ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา มีคะแนนน้อยกว่า 3.51 และมีความคิดเห็นจากนิสิตในบางประเด็นที่ต้องปรับปรุง เช่น ช่องทางการจัดหางานที่ไม่ทั่วถึงทุกสาขา เป็นต้น</p>	<p>1. กำกับ/ดูแลให้กระบวนการขอตำแหน่งวิชาการภายในคณะให้เสร็จสิ้นภายใน 7.5 สัปดาห์หรือน้อยกว่า</p> <p>2. ส่งเสริม สนับสนุน การขอทุนวิจัย และ การทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย</p> <p>3. จัดทำแนวปฏิบัติการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลตลอดจนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย</p>	<p>งานวิชาการ (คุณยุภาวดี โคษา) งานวิจัย (คุณนพวรรณ หงษ์ทอง)</p>	1-8435
		<p>1. จัดระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิสิตผ่านทางสื่อที่หลากหลาย เช่น Digital Signage Website Facebook</p> <p>2. ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลบนสื่อต่างๆ ให้ทันสมัย และค้นหาง่าย</p> <p>3. ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของคณะ</p>	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	งานกิจการนิสิต (คุณกุลจิรา รักษาติล)	1-8438

องค์ประกอบ	ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2557	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล	เบอร์โทรติดต่อ
2 การวิจัย	○1. สนับสนุนให้คณาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง	จัดทำโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยหรือโครงการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึงจัดสรรทุนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ	รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย	งานวิจัย (คุณนพวรรณ หงษ์ทอง)	1-8428
	○2. ดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนงานวิจัยและพัฒนาให้คณาจารย์จากทุกภาควิชาได้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	จัดทำโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะสู่เวทีสากลอย่างมีทิศทาง	รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย	งานวิจัย (คุณนพวรรณ หงษ์ทอง)	1-8428
3 การบริการวิชาการ	○1. ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการบริการวิชาการที่มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการแบบองค์รวม	1. จัดทำโครงการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 2. ร่วมมือกับคณะ/ศูนย์/สถาบันต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอน การวิจัยที่หลากหลาย และเชื่อมโยงในภาพรวมในการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คุณพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ	1-8417
	○2. แผนบริการวิชาการแก่ชุมชน ควรกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายในด้านผลกระทบต่อชุมชน	ปรับปรุงตัวชี้วัดที่สะท้อนวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ดำเนินการตามความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คุณพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ	1-8417
4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	○1. ควรกำหนดตัวชี้วัดของแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพิ่มเติมนอกเหนือจากการนับจำนวนโครงการทั้งหมดที่ให้การดำเนินการ โดยเน้นในการเกิดผล เช่น การเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทย เป็นต้น	ปรับปรุงตัวชี้วัดที่สะท้อนวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ดำเนินการตามความต้องการในการพัฒนานิสิตและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและศิลปะไทย	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	งานกิจการนิสิต (คุณกุลจิรา รักษาศิลป์)	1-8438
	○2. ควรนำผลการดำเนินโครงการ มาปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง	นำผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงโครงการเสนอให้คณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อการปรับปรุงโครงการในรอบถัดไป	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	งานกิจการนิสิต (คุณกุลจิรา รักษาศิลป์)	1-8438
	○3. พิจารณาการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนตามบริบทของสาขา เพื่อให้ นักวิทยาศาสตร์มีบทบาทในการอนุรักษ์วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา	ปรับปรุงวัตถุประสงค์โครงการเพื่อการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนตามบริบทของสาขา เพื่อให้ นักวิทยาศาสตร์มีบทบาทในการอนุรักษ์วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	งานกิจการนิสิต (คุณกุลจิรา รักษาศิลป์)	1-8438

องค์ประกอบ	ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2557	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล	เบอร์โทรติดต่อ
5 การบริหารจัดการ	O1. ควรดำเนินกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง	1. จัดกิจกรรมการให้ความรู้ รับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมการประหยัดพลังงาน 2. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานที่หลากหลาย	รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	คุณธรรมบุญ เหลลาคม งานกิจการนิสิต (คุณกุลจิรา รักษาดีล)	1-8433
	O2. ในการทบทวนแผนกลยุทธ์ในรอบปีงบประมาณถัดไป ควรมีการวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน (SWOT analysis) ในภาพรวมขององค์กรภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนด้วย รวมทั้งวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ขององค์กร (Position analysis) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	1. จัดทำโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง-จุดอ่อน ในภาพรวมขององค์กร 2. จัดช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากร เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะต่อไป	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย	งานนโยบายและแผน (คุณสัญญา พาลุน)	1-8418
	W1. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ยังไม่มีการเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน	จัดหาพันธมิตรต่างสถาบัน ที่มีกระบวนการจัดการด้านการเงินและมีวิธีการในการคิดต้นทุนต่อหน่วยที่ใกล้เคียงกัน	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์/ รองคณบดีฝ่ายประกัน คุณภาพการศึกษา และ วิเทศสัมพันธ์	งานประกันคุณภาพ (คุณชลรดา สารทสมัย)	1-8419

หมายเหตุ ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558



(อาจารย์นิรันดร์ พงษ์พันธุ์)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558